

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2566

### ตั้งเป้าส่งออกข้าว 7.5 ล้านตัน ลุ้นตลาดพลิกกลับมาดี

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวปี 2566 ไว้ที่ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้ 7.7 ล้านตัน แต่ภายหลังมองว่ามีโอกาสที่การส่งออกข้าวไทยปีนี้ จะทำได้ถึง 8.5 ล้านตัน สูงกว่าประมาณการ เพราะตามตัวเลขกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ล่าสุดคาดการณ์ว่าไทยจะส่งออกได้ถึง 8.2 ล้านตัน “ประชาชาติธุรกิจ” สัมภาษณ์ “ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์” นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยถึงทิศทางส่งออกข้าวไทย

### 3 ปีกับตลาดที่ผันผวน

ตั้งแต่ผมอยู่ในวงการผู้ส่งออกข้าวไทยในวัย 70 ปี โดย 3 ปีที่ผ่านมาผมมีความผันผวนมากที่สุดและไม่เคยเจอแบบนี้ และขอให้สถานการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เพราะต้องยอมรับว่า ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างเส้นทางขนส่งไทยไปแอลเอ สหรัฐ จากเดิมที่ค่าระวางเรืออยู่ที่ 2,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นมาเป็น 12,000-14,000 เหรียญสหรัฐต่อตู้ 40 ฟุต จากไทยไปนิวยอร์ก จาก 8,000 เหรียญสหรัฐ ขึ้นมาเป็น 18,000-20,000 เหรียญสหรัฐต่อตู้ 40 ฟุต

ประเทศผู้นำเข้าติดล็อกดาว์นจากโควิด ส่งผลให้การส่งออกมีความล่าช้าใช้ระยะเวลาเดือน เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานหลังการแพร่ระบาดโควิด แรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนา และไม่กลับเข้ามาในระบบ ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ทั้งยังส่งผลให้สินค้าราคาเกษตรพืชไร่มีราคาติดตัว ทั้งข้าวโพดและข้าวสาลี จึงส่งผลกระทบต่อราคาอาหารสัตว์ ทำให้ผู้นำเข้าอาหารสัตว์ไม่สามารถนำเข้าตามโควตาที่ระบุไว้ได้ เนื่องจากมีราคาที่สูง มีผลต่อราคาข้าวหักที่ราคาติดตัวขึ้นเช่นกัน ค่าเงินบาทมีความผันผวน และยังรวมไปถึงประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งน้ำน้อย จึงทำให้ราคาข้าวมีการปรับตัวสูงขึ้น ยากต่อการแข่งขัน จากปัจจัยโดยรวมเหล่านี้จึงทำให้การส่งออกในช่วงที่ผ่านมา ผู้ส่งออกต้องแข่งขันมากขึ้น

“หากดูตัวเลขการส่งออกข้าวปี 2563 อยู่ที่ 5.7 ล้านตัน ปี 2564 อยู่ที่ 6.2 ล้านตัน และในปี 2565 อยู่ที่ 7.7 ล้านตัน แม้จะดูตัวเลขที่ขยับขึ้น แต่ก็ถือว่าการแข่งขันที่ผ่านมาลำบากมาก”

### ปี'66 ตลาดพลิกกลับมาดี

สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายหลายประเทศผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน มีมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากว่าประเมินทิศทางผลผลิตข้าวในปีนี้อยู่ที่ 33 ล้านตันข้าวเปลือก หากคิดเป็นปริมาณข้าวสารอยู่ที่ 20 ล้านตัน จากปัจจัยที่มองว่าปีนี้ น้ำจะดี ปริมาณน้ำในเขื่อนมีเพียงพอต่อการผลิตปลูกข้าวนาปรัง ที่คาดว่าจะออกมา 8 ล้านตันข้าวเปลือก

ทั้งปัญหาของการขาดแคลนแรงงานก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แรงงานเข้ามาในระบบ โดยเฉพาะแรงงานจากเพื่อนบ้าน รวมถึงปัญหาค่าระวางเรือ โดยในปีนี้มีมีการปรับลดลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสายหลักที่ไทยส่งออกเข้าไปในตลาดโลก ทั้งแอลเอลงมาอยู่ที่ 880 เหรียญสหรัฐต่อตู้ 40 ฟุต จีนลงมาอยู่ที่ 200 เหรียญสหรัฐต่อตู้ 40 ฟุต สิงคโปร์ลงมาอยู่ที่ 150-200 เหรียญสหรัฐต่อตู้ 40 ฟุต

นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากคู่แข่งอย่างอินเดียและเวียดนาม คาดว่าจะส่งออกข้าวได้น้อยลงจะทำให้ประเทศผู้นำเข้าหันมานำเข้าจากไทยเพิ่มมากขึ้น เพราะอินเดียในปีนี้นโยบายการแจกข้าวให้กับประชาชนจากปัญหาโควิด-19 ลง จาก 10 กิโลกรัม เหลือ 5 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณครัวเรือนที่อินเดียแจกจ่ายนั้นประมาณ 80-100 ล้านครัวเรือน และอินเดียแบนส่งออกปลายข้าว ทำให้เวียดนามที่นำเข้าไปขายข้าวจากอินเดียปีละ 1 ล้านตันเพื่อทำการส่งออกไป นำเข้าไม่ได้ทำให้ประเทศผู้นำเข้ามีโอกาสที่จะหันมานำเข้าจากประเทศไทยมากขึ้น

### ทิศทางตลาดข้าวโลกลดลง

การประเมินการบริโภคข้าวโลกในปีนี้มีการระบุว่า ผู้บริโภครายใหญ่ยังคงเป็นจีน ประมาณ 155 ล้านตัน รองลงมาอินเดีย 108.5 ล้านตัน บังกลาเทศ 37.3 ล้านตัน อินโดนีเซีย 35.2 ล้านตัน เวียดนาม 21.5 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ 15.8 ล้านตัน เป็นต้น ถ้าดูโดยรวมการบริโภคข้าวโลกปีนี้อยู่ที่ 517.2 ล้านตัน ลดลง 0.5% ซึ่งอยู่ที่ 519.9 ล้านตัน

ส่วนปริมาณผลผลิตข้าวโลกในปี จีนยังเป็นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 146 ล้านตัน ลดลง 2% จากปีที่แล้ว 149 ล้านตัน อินเดีย 125 ล้านตัน ลดลง 4.1% จากเดิม 130.3 ล้านตัน บังกลาเทศ 35.9 ล้านตัน ปริมาณคงที่จากปีที่แล้ว อินโดนีเซีย 34.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดิม 34.4 ล้านตัน เวียดนาม 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.9% จากเดิม 26.8 ล้านตัน ไทย 20.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% จากเดิม 19.9 ล้านตัน

“อินเดียยังเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง คาดว่าจะส่งออกได้ 21.50 ล้านตัน ลดลง 3% จาก 22.16 ล้านตัน ไทยส่งออกข้าวอยู่ที่ 8.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.8% จาก 7.68 ล้านตัน เวียดนามอยู่ที่ 6.8 ล้านตัน ลดลง 4.2% จาก 7.10 ล้านตัน” ประเทศผู้นำเข้าข้าวปีนี้ จีนนำเข้า 5.20 ล้านตัน ฟิลิปปินส์นำเข้า 3.60 ล้านตัน ไนจีเรีย 2.20 ล้านตัน อิรัก 1.6 ล้านตัน

### จับตาเงินบาทผันผวน

อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยตั้งแต่มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 รวม 43 วันอยู่ที่ 9.8 แสนตัน ลดลง 12.5% จากเดิมปกติจะต้องส่งออกได้ประมาณ 1 ล้านตัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา นำเข้าไปช่วงโควิดและยังคงมีสต็อก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ส่งผลให้ช่วงนี้มีการชะลอนำเข้า คาดว่าจากนี้น่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

แต่อย่างไรก็ดี การส่งออกข้าวไทยสิ่งที่ผู้ส่งออกต้องการให้มีการติดตามและดูแลมากที่สุดคือเรื่องของความผันผวนของค่าเงินบาทเพราะมีผลต่อการแข่งขัน เห็นได้จากตอนนี้ผู้นำเข้าเริ่มมีความกังวลจากค่าเงินบาทที่มีความผันผวน แต่หากค่าเงินบาทมีความผันผวนจะมีผลต่อราคา อย่างเงินบาทผันผวนมีผลต่อราคาข้าวขาวลดลง 15 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวหอมมะลิลดลง 30 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ดังนั้น ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาติดตามและดูแลให้ค่าเงินบาทมีความเสถียรภาพมากขึ้น ปัจจุบันราคา FOB ข้าวขาว 5% ไทยอยู่ที่ 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิมที่ 480-490 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนเวียดนามอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน อินเดียอยู่ที่ 430-440 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวหอมมะลิไทยอยู่ที่ 850 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่เคย 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน

### วอนรัฐบาลชุดใหม่

ในการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่ สิ่งทีภาคเอกชนอยากเห็น คือการ มีนโยบายที่ไม่บิดเบือนกลไกตลาด ไม่กำหนดราคาข้าวอย่างไม่สมเหตุผล และไม่ติดใจหากรัฐบาลจะใช้นโยบายประชานิยมดูแลเกษตรกรแต่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ หากต้องมีการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและไม่เกิดประโยชน์ เพราะแต่ละปีใช้งบประมาณ

ปีละ 1 แสนล้านบาท และมูลค่าการส่งออกข้าวต่อปี 1.3 แสนล้านบาทเท่านั้น การใช้งบประมาณก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่อย่างจริงจัง ตอนนี้มีการพัฒนาออกมาแล้ว 6 สายพันธุ์ เพื่อให้อนาคตประเทศไทยยังสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากเวลานี้ประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวไปไกลมากแล้ว ในขณะที่ประเทศไทยยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ และไม่มีควมคืบหน้าเท่าที่ควร  
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **“ผู้ส่งออกข้าว”หวาดค่าเงินผันผวน ห่วงการเมืองผุดนโยบายป่วนตลาด**

ผู้ส่งออกข้าว ตั้งเป้าส่งออกข้าว ปี 66 ไว้ที่ 7.5 ล้านตัน แต่หวังเพิ่มถึง 8.5 ล้านตัน หลังคู่แข่งส่งออกน้อยลง และได้รับแรงหนุนจากบาทอ่อน ขอรัฐบาลใหม่อย่าใช้นโยบายข้าวบิดเบือนกลไกตลาด

การส่งออกข้าวปี 2565 ไทยกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกอันดับ 2 ด้วยปริมาณ 7.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22.2% ขณะที่อินเดียยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก ปริมาณ 21.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.2% ส่วนเวียดนามส่งออกเป็นอันดับ 3 ปริมาณส่งออก 7.10 ล้านตันเพิ่มขึ้น 12.5%

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทยปี 2566 ที่คาดว่าผลผลิตข้าวโลกปี 2566 อยู่ที่ 503 ล้านตัน ลดลง 2.3% จากปี 2564 ที่มีปริมาณรวม 514 ล้านตัน เช่นเดียวกับการบริโภคข้าวโลกลดลง 0.5% ขณะที่ปริมาณผลผลิตข้าวในปี 2566 ของไทยจะมากขึ้นจากน้ำที่มีปริมาณมากเพียงพอ โดยคาดว่า จะมีปริมาณผลผลิตข้าว 33 ล้านตันข้าวเปลือก และผลิตเป็นข้าวสารได้ 20 ล้านตัน ซึ่งปีนี้สมาคมตั้งเป้าการส่งออกข้าวไว้ที่ 7.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น ข้าวหนึ่ง 1.5 ล้านตัน ข้าวหอมมะลิ 1.5 ล้านตัน ข้าวหอมไทย 0.5 ล้านตัน ข้าวเหนียว 0.3 ล้านตัน และข้าวขาว 3.7 ล้านตัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกข้าวไทย หลักๆคือเรื่องเสถียรภาพของค่าเงินบาท โดยอยากให้รัฐบาลหรือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพค่าเงินไม่ให้ความผันผวนมาก

“บาทแข็งหรือบาทอ่อนไม่ได้ส่งผลดีต่อการส่งออก สิ่งที่ผู้ส่งออกอยากได้คือความเสถียรของค่าเงินมากกว่า เพราะที่ค่าเงินแข็งค่าทุกๆบาทจะมีผลต่อราคาข้าว 15 ดอลลาร์ต่อตัน ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่ควรจะเป็นที่เหมาะสมควรอยู่ที่ ระดับ 34-35 บาทต่อดอลลาร์ หรือก็ให้มีความผันผวนน้อยที่สุด”

ด้านราคาข้าว FOB ข้าวขาว 5% ของไทย อยู่ที่ 465-470 ดอลลาร์ต่อตัน จากเดิมราคาอยู่ที่ 480-490 ดอลลาร์ต่อตัน (ราคา ณ เดือนม.ค.) ส่วนราคาข้าวขาวเวียดนาม อยู่ที่ 450 ดอลลาร์ต่อตัน และอินเดียอยู่ที่ 430 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งราคาข้าววันนี้ถือว่าไทยสามารถแข่งขันได้และมั่นใจว่าการส่งออกทั้งปีที่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ส่วนราคาข้าวหอมมะลิ อยู่ที่ 850-870 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลง 30 ดอลลาร์ต่อตัน

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวว่า ส่วนการเมืองหลังการเลือกตั้งที่มีรัฐบาลใหม่ ทางผู้ส่งออกข้าวอยากให้รัฐบาลใหม่มีนโยบายด้านข้าวที่ไม่บิดเบือนราคาหรือกลไกการตลาด ไม่ว่าจะป็นโครงการรับจำนำข้าวหรือโครงการประกันรายได้ ซึ่งหากมีการบิดเบือนกลไกราคาตลาดจะเกิดปัญหาแน่นอน และทำให้การส่งออกลดลง

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แม้จะมีการกำหนดเป้าหมายส่งออกปี 2566 ที่ 7.5 ล้านตัน แต่ก็มีความเป็นได้ที่จะส่งออกได้ถึง 8.5 ล้านตัน จากความต้องการข้าวของประเทศผู้นำเข้ายังมีมาอย่างต่อเนื่อง

"ปัจจัยหลักสำคัญมาจากค่าเงินบาท หากบาทอ่อนก็หนุนการส่งออกข้าวไทยได้มากขึ้น แม้ขณะนี้เงินบาทแข็งค่าแต่ในระยะยาวก็น่าจะมีโอกาสอ่อนค่าเนื่องจากเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงสูงกว่าที่คาดไว้ ซึ่งอาจทำให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้งเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยจะมีผลทำให้ดอลลาร์แข็งค่า ขณะที่บาทจะอ่อนค่าลง"

นอกจากนี้ปริมาณผลผลิตข้าวในปีเพิ่มขึ้นส่งผลต่อราคาภายในประเทศไม่สูงมากนักทำให้แข่งขันได้ และการที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มจากการเปิดประเทศก็ทำให้มีความต้องการบริโภคสูงขึ้นตามไปด้วย

ขณะที่คู่แข่งอย่างอินเดียเปลี่ยนนโยบายข้าวจากที่ให้ข้าวฟรีกับประชาชน 10 กก.กลับมาแจกฟรี 5 กก. โดยในช่วงดังกล่าวทำให้มีการนำข้าวที่แจกฟรีมาขายให้กับพ่อค้าคนกลางและขายต่อให้ผู้ส่งออกทำให้ราคาข้าวต่ำกว่าราคากลาง ส่งผลให้ปี 2565 อินเดียส่งออกข้าวสูงถึง 21.94 ล้านตันเนื่องจากราคาข้าวถูกกว่าคู่แข่ง เมื่อรัฐบาลแจกข้าวน้อยลงประชาชนก็จะไม่มีการนำข้าวมาขาย ก็จะส่งผลให้การส่งออกน้อยลงตามไปด้วย คาดว่าอินเดียส่งออกข้าวเพียง 14-15 ล้านตัน ส่วนเวียดนามต้องการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้น คาดว่าจะส่งออกลดลง จาก 7.1 ล้านตัน เหลือ 6 ล้านตัน

นอกจากนี้ผู้ซื้อหลักของไทยอย่าง อิรักเตรียมซื้อข้าวจากไทยปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านตัน แอฟริกาใต้ยังมีความต้องการซื้อข้าวหนึ่งต่อหนึ่ง และสหรัฐจะเริ่มกลับมาซื้อข้าวหอมมะลิตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งปีจะนำเข้าข้าวไทยรวม 4 แสนตัน

"ปีนี้การส่งออกข้าวจะดีอาจสูงได้ถึง 8.5 ล้านตัน เพราะราคาจะแข่งขันได้จากบาทอ่อน แต่ต้องรอดูนโยบายฝ่ายการเมืองหลังการเลือกตั้งด้วยว่าจะใช้นโยบายบิดเบือนราคาข้าวให้สูงเกินจริง เช่น นโยบายจำหน่ายข้าวหรือไม่ หากราคาข้าวบิดเบือนสูงเกินจริง ก็จะกระทบกับยอดส่งออกข้าวปีนี้ให้ปรับลดลงแน่นอน"

นายยงยุทธ พุกฤษณ์มหาตราช สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย กล่าวว่า ต้นทุนการผลิตก็เพิ่มขึ้นจากราคาข้าวที่แพง น้ำมันแพง ต้นทุนถุงพลาสติกและค่าแรงงานที่ขยับขึ้น แต่ปัจจุบันข้าวถุงยังคงมีการแข่งขันกันรุนแรง ดังนั้นในช่วงสั้นอาจจะยังไม่มีปรับขึ้นราคาข้าวถุง โดยข้าวขาว ขนาดถุง 5 กก. ยังจำหน่ายในราคาอยู่ที่ 90-12 บาท ข้าวหอมมะลิ ขนาด ถุง 5 กก. อยู่ที่ 180-220 บาท แต่ในระยะยาวต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะมีการปรับราคาหรือไม่

จากพื้นฐานการส่งออกข้าวปี 2565 ที่ดีจะเป็นแรงส่งให้ปี 2566 การส่งออกข้าวของไทยจะดีได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ คือ 8.5 ล้านตัน แต่ปัจจัยเสี่ยงและตัวแปรต่างๆก็พร้อมจะทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เป็นไปตามที่คาดได้ ดังนั้นต้องจับตาสถานการณ์การส่งออกข้าวอย่างใกล้ชิดเพราะหากการส่งออกดีก็จะเป็นข้อเคลือบราคาในประเทศให้ดีและส่งต่อไปถึงรายได้ชาวนาและเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## เอกชนเตือน 'รัฐบาลใหม่' อย่าทำนโยบาย 'จำหน่ายราคาสูง' - ตั้งเป้าปีนี้ไทยส่งออกข้าว 7.5 ล้านตัน

'สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย' เตือนรัฐบาลใหม่อย่าทำนโยบาย 'จำหน่ายราคาสูง' ซึ่งเป็นการบิดเบือนราคาตลาด ตั้งเป้าปี 66 ไทยส่งออกข้าวได้ 7.5 ล้านตัน จับตา 6 ปัจจัย กระทบส่งออก

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงแนวโน้มและทิศทางการส่งออกข้าวไทย ปี 2566 ว่า สมาคมฯ ตั้งเป้าหมายว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2566 จะอยู่ที่ 7.5 ล้านตัน เทียบกับปี 2565 ที่ส่งออกได้ 7.69 ล้านตัน และยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าการส่งออกข้าวไทยจะเป็นไปตามเป้า

หรือไม่ เนื่องจากการส่งออกข้าวในเดือน ม.ค.2566 ออกมาไม่ค้อยตีนัก โดยไทยส่งออกได้เพียง 7 แสนตัน โดยเฉพาะการส่งออกข้าวหอมมะลิที่ลดลงมาก เนื่องจากสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของไทย ยังมีสต็อกค้างอยู่

“ตลาดหลายๆประเทศยังมีสินค้าค้างอยู่ เพราะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีเรื่อง panic buying (การซื้ออย่างตื่นตระหนก) จึงมีสต็อกเหลือ ซึ่งต้องใช้เวลาเขาสะสมของที่สั่งซื้อเกินไป ก่อนจะเริ่มต้นสั่งสินค้าใหม่” ร.ต.ท. เจริญ กล่าว

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวด้วยว่า อยากรู้ว่าภาครัฐและรัฐบาลใหม่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพข้าวไทย โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้ข้าวไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพราะหากยังใช้นโยบายประกันรายได้และนโยบายรับจำนำอยู่อย่างนี้ ข้าวไทยก็จะไปได้เพียงเท่านี้

“ถ้าจะเล่นแบบง่ายๆ คือ จำนำข้าวกับประกันรายได้ชาวนา เราก้ไปได้เท่านี้ แล้วต้องเอางบประมาณมาช่วยชาวนาเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจุบันเราใช้เงินปีละ 1 แสนล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายประชานิยมนี้ เทียบกับรายได้ที่เราส่งออกข้าวได้ปีละ 1.3 แสนล้านบาท เราคิดหรือไม่ว่า เรานำเอาเงิน 1 แสนล้านบาท มาพัฒนาพันธุ์ข้าว ระบบการขนส่ง พัฒนาโรงงานปุ๋ย ระบบน้ำและชลประทาน ซึ่ง 10 ปีที่ผ่านมา เราใช้เงินไป 1 ล้านล้านบาท ถ้าเอามาใช้ตรงนี้ การส่งออกข้าวจะดีกว่านี้ รวมทั้งประชาชนและชาวนาได้ผลประโยชน์มากกว่านี้เยอะ” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

ร.ต.ท.เจริญ กล่าวต่อว่า ไม่ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีนโยบายช่วยเหลือชาวนาอย่างไร เช่น ใช้นโยบายประกันรายได้ฯหรือใช้นโยบายรับจำนำข้าวเปลือก หรือจะนโยบายอะไรก็ตามแต่ แต่สิ่งสำคัญ คือ รัฐบาลต้องไม่ทำนโยบายอะไรที่ไปปิดเปิดกติกาสตลาด และต้องเน้นการพัฒนาข้าวไทยให้แข่งขันให้ได้ รวมทั้งอยากฝากไปยังรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ช่วยดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนจนเกินไป

“ค่าเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญ จึงอยากฝากรัฐบาล แบงก์ชาติ ต้องมาดูแลตรงนี้ ไม่ให้มันแกว่ง เราไม่ได้ต้องการให้เงินบาทอ่อนหรือแข็ง เราต้องการให้ไม่แกว่ง เราถึงจะทำงานได้ ถ้ารัฐบาลใหม่มา เราอยากให้ช่วยดูแลตรงนี้ด้วย ลองไปดูอินเดีย 81-82 รูปี/ดอลลาร์ ตลอดทั้งปี เวียดนามก็เคลื่อนไหวนิดเดียว แต่ของไทย 38 บาท ลงมา 33 บาท แล้วจะไป 38 บาทอีก ค่าเงินแกว่ง 10-20% ไม่มีประเทศไหนเป็นแบบนี้” ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

ขณะที่ ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การที่สมาคมฯตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2566 ไว้ที่ 7.5 ล้านตัน โดยมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็น 1.38 แสนล้านบาท หรือประมาณ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นั้น เป็นการตั้งเป้าหมายแบบอนุรักษ์นิยมมากๆ ซึ่งประเทศไทยอาจส่งออกข้าวได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5 ล้านตันก็ได้ ขณะที่ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวไทยในปี 2566 จะมีอย่างน้อย 6 ปัจจัย ได้แก่

1.เสถียรภาพของค่าเงินบาท โดยค่าเงินที่มีความผันผวนมากอย่างที่เห็นทุกวันนี้ ไม่ได้ส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทยนัก และสร้างความลำบากในการส่งออก รวมทั้งเกิดความไม่แน่นอนในการส่งมอบข้าวด้วย เพราะค่าเงินบาทที่แข็งค่าหรืออ่อนค่าลง 1 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ จะมีผลทำให้ราคาส่งออกข้าวขาเปลี่ยนไป 15 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และหากเป็นข้าวหอมมะลิราคาจะขึ้นลงได้มากถึง 30 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน

“ในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมา เงินบาทอ่อนค่าจาก 32 บาท มาอยู่ที่เกือบ 34 บาท ตรงนี้ทำให้ลูกค้าที่ซื้อข้าวไปก่อนหน้านี้ เริ่มปวดหัวแล้ว เพราะถือว่าซื้อแพงไป ตอนนี้ก็ออกมาเรียกร้องไว้วางย เนื่องจากแต่ละบาทที่ค่าเงินผันผวน จะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวขา 15 เหรียญ ถ้าบาทอ่อนลง 1 บาท ราคาจะลดลงได้ 15 เหรียญ ถ้าบาทแข็งขึ้นมา 1 บาท ราคา ก็จะเพิ่มขึ้น 15-16 เหรียญ และถ้าเป็นข้าวหอมมะลิจะแพงกว่านั้น” นายชูเกียรติ กล่าว

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ มองว่าในปี 2566 ค่าเงินบาทจะมีทิศทางอ่อนค่าลง เนื่องจากคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 2-3 ครั้ง เพื่อกดเงินเฟ้อในสหรัฐให้ลดลงให้ได้ ซึ่งทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง โดยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจะทำให้ศักยภาพในการแข่งขันของข้าวไทยดีขึ้น

2. ปริมาณผลผลิตข้าวไทยในปี โดยคาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวไทยในปี 2566 จะออกมาดี เนื่องจากฝนฟ้าดี และมีน้ำในเขื่อนดีมาก เมื่อผลผลิตข้าวออกมาดี ก็จะทำให้ไทยมีซัพพลายข้าวที่จะส่งออกได้ดี และในราคาที่ไม่สูงเกินไป ซึ่งต่างจากในช่วง 2-3 ปีที่แล้ว ที่ประเทศไทยเจอปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตออกมาน้อย ทำให้ราคาข้าวภายในประเทศสูง ส่งผลให้ไทยส่งออกข้าวได้ยากขึ้น

3. ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและความต้องการบริโภคในประเทศ ซึ่งหากเศรษฐกิจปีที่ดีขึ้น จะส่งผลให้ราคาในประเทศแพงขึ้น แต่จะส่งผลกระทบต่อส่งออกด้วย เพราะจะทำให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้น 4. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่อาจมีกำลังซื้อลดลงจากปัญหาเงินเฟ้อ โดยเฉพาะกำลังซื้อในสหรัฐและยุโรป

5. ภาวะการผลิตและการส่งออกข้าวของอินเดีย โดยปี 2564-65 อินเดียส่งออกข้าวได้สูงถึงปีละ 21-22 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6 ล้านตัน เมื่อเทียบกับในช่วง 2-3 ปีก่อน ซึ่งอินเดียส่งออกข้าวได้ประมาณ 15 ล้านตัน ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้อินเดียส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นดังกล่าว มาจากการที่ในช่วงที่เกิดโควิด-19 รัฐบาลอินเดียมีนโยบายเพิ่มการแจกข้าวฟรีให้ประชาชน 80-100 ล้านครัวเรือน จาก 5 กิโลกรัม/ครัวเรือน เป็น 10 กิโลกรัม/ครัวเรือน

แต่ข้าวสารที่รัฐบาลอินเดียแจกไปนั้น ประชาชนได้ขายข้าวส่วนหนึ่งให้พ่อค้าคนกลาง และพ่อค้าคนกลางนำไปขายต่อให้ผู้ส่งออกในราคาสูงกว่าราคาตลาดปกติ ทำให้การส่งออกข้าวอินเดียเพิ่มขึ้นมหาศาล บางช่วงราคาข้าวอินเดียต่ำกว่าไทย 100 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ทั้งๆที่ราคาข้าวเปลือกในอินเดียไม่ได้ต่ำกว่าไทยขนาดนั้น อย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลอินเดียลดการแจกข้าวลงมาเหลือ 5 กิโลกรัม/ครัวเรือนแล้ว จึงคาดว่าอินเดียจะส่งออกข้าวลดลง ซึ่งเป็นผลดีต่อการส่งออกข้าวไทย

และ 6. ภาวะการผลิตและการส่งออกข้าวของเวียดนาม ซึ่งในปีที่แล้วเวียดนามส่งออกข้าว 7.1 ล้านตัน แต่คาดว่าปีนี้เวียดนามน่าจะส่งออกข้าวเหลือ 6 ล้านตัน เพราะในปีที่แล้ว เวียดนามนำเข้าปลายข้าวจากอินเดียกว่า 1 ล้านตัน เพื่อใช้ในประเทศ หากอินเดียยังมีการสั่งห้ามการส่งออกปลายข้าว เวียดนามต้องใช้ผลผลิตของตัวเองเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวของเวียดนามที่จะส่งออกมีปริมาณลดลง ส่วนข้าวเปลือกจากกัมพูชาไปไหลเข้าไปเวียดนามแล้วนำไปส่งออกนั้น ปีนี้ น่าจะในระดับใกล้เคียงกับปีที่แล้ว คือ 1 ล้านตันข้าวเปลือก

*“ในปีนี้คู่แข่งเรา 2 ประเทศ คือ อินเดีย และเวียดนาม มีแนวโน้มจะส่งออกข้าวได้น้อยลง ขณะที่ไทยเราค่อนข้างพร้อมในด้านซัพพลาย แต่จะมาติดขัดบ้างในเรื่องเสถียรภาพของค่าเงิน อย่างไรก็ตามแล้ว คิดว่าในปีนี้น่าจะส่งออกข้าวได้ดี โดยตัวเลขที่ตั้งไว้ 7.5 ล้านตัน เป็นตัวเลขที่ conservative มาก และมีสิทธิ์จะไปได้มากกว่านี้ แต่เราจะค่อยๆดูไปในแต่ละไตรมาส” นายชูเกียรติ กล่าว*

นายชูเกียรติ ยังกล่าวถึงการดำเนินนโยบายของพรรคการเมืองและรัฐบาลใหม่เกี่ยวกับช่วยเหลือชาวนาว่า หากรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาทำในเรื่องที่เป็นการบิดเบือนราคาและบิดเบือนกลไกตลาด จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะการทำให้ราคาข้าวสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็นนั้น จะทำให้การส่งออกข้าวลดลง

*“ถ้ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามา แล้วเข้ามาทำในเรื่องการบิดเบือนราคา กลไกตลาด ผมคิดว่าเกิดปัญหาแน่นอน เพราะการที่อยู่ดี ๆ มาทำให้ราคาสูงขึ้นไปกว่าสิ่งที่ควรจะเป็น จะมีผลทำให้การส่งออกลดลง แต่ถ้ารัฐบาลเข้ามาแล้ว*

ถึงแม้จะมาช่วยเหลือเกษตรกรในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันรายได้ ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว จิปาถะ ที่ไม่เกี่ยวกับการบิดเบือนราคา ผมคิดว่าจะไม่มีผลกระทบอะไรต่อการส่งออก” นายชูเกียรติ กล่าว

นายชูเกียรติ ย้ำว่า “โครงการประกันรายได้เป็นการชดเชยส่วนต่าง ราคาที่ชาวนาขายข้าวยังเป็นราคาตลาดที่เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ไม่ได้เป็นการบิดเบือน แต่ถ้าเป็นจำนำ ตั้งไว้ 15,000 บาท หรือ 20,000 บาท อันนี้บิดเบือน เพราะไม่มีคนมาซื้อแข่งได้ รัฐบาลจะซื้อไปหมด ทำให้ราคาจะถูกบิดเบือนไปทั้งหมด และจะทำให้การส่งออกมีผลกระทบแน่นอน เช่น รัฐบาลก่อนๆที่มีการจำนำ ตัวเลขส่งออกลดจาก 10 ล้านตัน ลงมาเหลือ 5 ล้านตันทันที”

ด้าน นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวได้เป็นอันดับ 2 ของโลกที่ 7.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22.2% เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนอันดับ 1 คือ อินเดีย ส่งออกข้าวได้สูงถึง 21.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.2% ขณะที่อันดับที่ 3 คือ เวียดนาม ส่งออกข้าวได้ 7.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.5% อันดับ 4 คือ ปากีสถาน ส่งออกข้าวได้ 4.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.6% และอันดับ 5 สหรัฐ ส่งออกข้าวได้ 2.12 ล้านตัน ลดลง 26.9%

“ตั้งแต่อินเดียเริ่มส่งออกข้าวมา ตอนนี้อินเดียกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 และมีปริมาณการส่งออกข้าวที่สูงกว่าผู้ส่งออกข้าวรายอื่นๆมาก โดยหากรวมปริมาณการส่งออกข้าวของผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 อันดับ 3 และอันดับ 4 คือ ไทย เวียดนาม และปากีสถาน พบว่ารวมกัน 3 ประเทศ ยังส่งออกสู่อินเดียไม่ได้เลย” นายสมเกียรติ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวต่อว่า ในส่วนสถานการณ์การค้าข้าวโลกในปี 2566 นั้น จากการประเมินของกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ล่าสุด ณ เดือน ก.พ.2566 USDA คาดว่าปริมาณการค้าข้าวโลกในปี 2566 จะอยู่ที่ 54.17 ล้านตัน ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ปริมาณการค้าข้าวโลกอยู่ที่ 56.28 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม USDA มองว่า ในปี 2566 ไทยจะส่งออกข้าวได้ 8.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.8% จากปีก่อน ส่วนอินเดีย และเวียดนาม คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ลดลง

นายสมเกียรติ ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-13 ก.พ.2566 ไทยส่งออกข้าวได้ทั้งสิ้น 9.87 แสนตัน ลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกข้าวในเดือน ม.ค.2566 มีปริมาณ 7.06 แสนตัน และตั้งแต่วันที่ 1-13 ก.พ.2566 ปริมาณการส่งออกข้าวอยู่ที่ 2.81 แสนตัน

ที่มา สำนักข่าวอิศรา

### **“พาณิชย์”เคาะส่วนต่าง งวดที่ 19 ชดเชย 2 ชนิด “หอมมะลินอกพื้นที่-ข้าวเจ้า”**

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 19 จ่ายชดเชย 2 ชนิด “ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่-ข้าวเปลือกเจ้า” เงินเข้าบัญชี 22 ก.พ.นี้ ส่วนอีก 3 ชนิดไม่ต้องจ่าย เหตุข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ราคาทะลุเพดานประกัน

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 19 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 11-17 ก.พ.2566 โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเจ้า ส่วนข้าวเปลือกหอม

มะลิ ไม่ต้องจ่าย เพราะสิ้นสุดฤดูเก็บข้าว ข้าวเปลือกปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่า เป้าหมาย

โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,632.23 บาท ชดเชยตันละ 367.77 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 5,884.32 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 11,090.32 บาท สูงกว่าประกันรายได้ที่ตันละ 11,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,899.37 บาท ชดเชยตันละ 100.63 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 3,018.90 บาท ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,460.47 บาท สูงกว่าประกันรายได้ที่ตันละ 12,000 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่มีการคำนวณส่วนต่าง เพราะสิ้นสุดฤดูกาล

ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 22 ก.พ.2566 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 6,412 ครัวเรือน

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมค้าข้าวไทย ให้ข้อมูลว่า ราคาข้าวเริ่มปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน จากการชะลอของตลาดส่งออก หลังมีการส่งมอบในช่วงเดือนม.ค.2566 สูงถึงประมาณ 0.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นกว่า 40% และขณะนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวข้าวรอบที่ 1 เกือบหมดแล้ว อยู่ระหว่างการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ยังคงเหลือในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งฤดูกาลเพาะปลูกจะช้ากว่าภาคอื่น ๆ อยู่อีกประมาณ 60,000 ครัวเรือน หรือประมาณ 2% ของเกษตรกรที่เพาะปลูกเท่านั้น

สำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 1-18 ที่ผ่านมา มีเกษตรกรได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้ว จำนวน 2.596 ล้านครัวเรือน จำนวน 7,847.73 ล้านบาท และการช่วยเหลือไร่ละพันบาท เกษตรกรได้รับเงินแล้ว กว่า 4.624 ล้านครัวเรือน จำนวน 53,896.82 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงิน ขอให้ ติดต่อ ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจสอบต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะเพิ่มการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก ทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคา รับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น ซึ่งหากพบเห็นว่าทำข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคา รับซื้อ กดราคา รับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

## ออร์เดอร์ส่งออกไทยวูบหนัก "ข้าว ยาง การ์เมนต์" ปาดเหงื่อ

เศรษฐกิจโลกถดถอย สะเทือนส่งออกไทยซัด ข้าว ยาง การ์เมนต์ อัญมณี ทุน่า ออร์เดอร์ส่งมอบครึ่งปีแรก หดถวนหนัก ลดเป้าทั้งปีเหลือ 0% ดีสุดไม่เกิน 5% รอลุ้นครึ่งหลังหวังสถานการณ์พลิกกลับ

สถานการณ์ส่งออก ของไทยยังน่าห่วง และต้องจับตาใกล้ชิด หลังช่วง 3 เดือนล่าสุด (ต.ค.-ธ.ค. 2565) ตัวเลขยังติดลบต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวถึงถดถอยในบางประเทศ/กลุ่มประเทศ ผลจากภาวะเงินเฟ้อที่ยังทรงตัวในระดับสูง กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง สอดคล้องกับที่ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้ตรวจสอบ สถานการณ์คำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) สินค้าไทย เพื่อส่งมอบช่วงไตรมาสแรกและครึ่งแรกของปีนี้ พบมีคำสั่งซื้อลดลง

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า คำสั่งซื้อข้าว จากต่างประเทศช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2566 ยังค่อนข้างเงียบ จากปกติช่วงนี้จะมีคำสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างมาก จากลูกค้าต้องการข้าว



ใหม่ช่วงต้นฤดูการ ส่วนหนึ่งมองว่า เป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และอีกปัจจัยสำคัญจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก และแข็งค่าเร็ว จากที่เคยอ่อนค่าที่ระดับ 38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในเดือนกันยายน 2565 แข็งค่ามาอยู่ที่ระดับ 32-33 บาทต่อดอลลาร์ในเดือนมกราคม 2566 (ล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2566 อ่อนค่าอยู่ที่ 34 บาทต่อดอลลาร์)

ผลพวงเงินบาทที่แข็งค่าเร็วทำให้ผู้ส่งออกข้าวตั้งราคาไม่ถูก ส่วนหนึ่งไม่กล้าออเดอร์ เกรงขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในรายที่ยังรับออเดอร์ ได้ตั้งราคาขายสูงขึ้นเพื่อป้องกันการขาดทุน เช่น ข้าวขาว 5% จากช่วงเงินบาทที่ 35 บาทต่อดอลลาร์ขายที่ 430 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน พอเดือนมกราคมแข็งค่าอยู่ที่ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ต้องขายที่ 480 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน เทียบกับข้าวชนิดเดียวกันจากอินเดียที่ค่าเงินนิ่งขายอยู่ที่ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ถูกกว่าข้าวไทย 90-100 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ถ้ามวลูกค้าจะซื้อใคร

“เป่าส่งออกข้าวไทยปีนี้ตั้งไว้ที่ 7.5 ล้านตัน จากปีที่แล้วทำได้กว่า 7.7 ล้านตัน ซึ่งคงต้องดูกันยาว ๆ ว่าสถานการณ์จากนี้จะเป็นอย่างไร จากออเดอร์เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ยังเงียบ ตัวอย่างบริษัทของผมที่ส่งออกข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ปกติมกราคมของทุกปีจะขายได้กว่า 1.2 หมื่นตัน ปีนี้ขายได้แค่ 7-8 พันตัน ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวแปรคือ ค่าเงินบาท ราคาข้าว และความหลากหลายของชนิดข้าวที่ลูกค้าเลือก ในเรื่องค่าเงินบาทนี้ ขอให้ภาครัฐช่วยกำกับดูแลให้เสถียรด้วยเพราะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคา”

นายหลักชัย กิตติพล นายกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า คำสั่งซื้อยางพารา เดิมคาดจะดีขึ้นหลังช่วงตรุษจีน ล่าสุดสถานการณ์ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ภาพรวมถือว่ายังทรง ๆ จากลูกค้ายางพาราของไทย (มีตลาดหลักที่จีนสัดส่วนประมาณ 30% ที่เหลือเป็นตลาดอื่น ๆ) ยังชะลอคำสั่งซื้อ ต้องรอลุ้นว่าหลังเงินเปิดประเทศเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา เศรษฐกิจและภาคการผลิตของจีนจะกลับมาขับเคลื่อนได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

อีกปัจจัยที่ต้องจับตาคือ การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอีกหรือไม่ สูงสุดจะอยู่ที่อัตราเท่าใด ซึ่งหากขึ้นมากอาจทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกถดถอย และจะกระทบภาพรวมเศรษฐกิจโลก และส่งผลต่อการส่งออกยางพารา และสินค้าอื่น ๆ ของไทยได้

“เบื้องต้นคาดการณ์ส่งออกยางพาราไทยทั้งแ่งปริมาณและมูลค่าคงไม่ขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เพราะจีนยังซื้อแบบระมัดระวังเท่าที่จำเป็น เราคงต้องหันมาสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ภายในประเทศมากขึ้น เพื่อไม่ให้ยางราคาตกกระทบกับเกษตรกร”

เช่นเดียวกับ นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า คู่ค้าได้ชะลอการสั่งซื้อสินค้าเครื่องนุ่งห่ม(การ์เมนต์) รวมถึงชะลอการรับมอบสินค้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว ต่อเนื่องถึงต้นปีนี้ ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ขณะที่คู่ค้ายังมีสต็อกเดิมเหลืออยู่เพื่อรอการจำหน่าย ทำให้เวลานี้เกือบทุกโรงงานไม่มีการเพิ่มกำลังการผลิต ไม่มีโอทีให้กับพนักงาน ครั้งแรกของปีนี้ คงทำได้แค่ประคองการส่งออกไม่ให้ติดลบ และรอลุ้นในครึ่งปีหลังสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าจะปรับตัวดีขึ้น สต็อกสินค้าลดลง และมีการนำเพิ่มขึ้น คาดทั้งปีนี้ดีสุดการส่งออกเครื่องนุ่งห่มจะขยายตัวได้ไม่เกิน 5%

ด้าน นายสมชาย พรจินดารักษ์ ประธานสมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าประเทศไทย กล่าวว่า คำสั่งซื้ออัญมณีและเครื่องประดับจากต่างประเทศเพื่อส่งมอบครั้งแรกของปีนี้ยังทรงตัวถึงลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลก แต่คาดหวังครึ่งหลังของปีนี้สถานการณ์จะปรับตัวดีขึ้น และทั้งปีนี้การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย (ไม่รวมทองคำ) จะขยายตัวได้ 7-8%

ขณะที่ นายชินนทร์ ชลิตราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทุ่น้ำไทย และนายกสมาคมการค้าอาหารสัตว์ เลี้ยงไทย กล่าวว่า ออร์เดอร์ทุ่น้ำกระป๋อง อาหารจำเป็นต่อการครองชีพเวลานี้ยังไปได้แบบไม่หิวหว่า คาดปีนี้จะยัง ขยายตัวได้ 5-10% แต่ที่ต้องจับตาคืออาหารสัตว์เลี้ยง ที่การส่งออกขยายตัวตัวเลข 2 หลักต่อเดือนต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด จากคนอยู่บ้านหรือทำงานที่บ้านมากขึ้น และมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น แมว สุนัข มากขึ้น แต่ปีนี้คาดการณ์การส่งออกจะเสมอตัว หรือเป็นบวกเล็กน้อย จากคนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน และประหยัดมากขึ้น

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

## **‘กูรู’ เตือนอย่าคิดทวงแชมป์ ‘ส่งออกข้าว’ ถ้ายังลดต้นทุนการปลูกไม่ได้**

ไทยเป็นเคยประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญของโลกยาวนานหลายสิบปี ในอดีตไทยเป็นแชมป์ในการส่งออกข้าว และข้าวก็ถือเป็นสินค้า 1 ใน 5 ที่ไทยส่งออกมากที่สุดแต่ในปัจจุบันสภาพดังกล่าวกำลังกลายเป็นอดีตอย่างสิ้นเชิง จากต้นทุนของการผลิตข้าวที่สูง และตลาดส่งออกที่เริ่มหดตัวลงมาก

อย่างไรก็ตามแม้ปริมาณ และเม็ดเงินในการส่งออกข้าวจะลดลง แต่ “ข้าว” ยังถือเป็นสินค้าสำคัญใน เศรษฐกิจไทยอย่างน้อย 2 ประการ คือ ข้าวเป็นความมั่นคงทางด้านอาหาร ที่จะต้องมีในประเทศ และมีครัวเรือน ไทยที่ยึดถืออาชีพชาวนาอยู่กว่า 4 ล้านครัวเรือน

ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นผู้นำในการส่งออกข้าวของโลก โดยมีปริมาณการส่งออกข้าวถึงกว่า 10 ล้าน ตัน ต่อมาการส่งออกข้าวเริ่มลดลง โดยจากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าปริมาณการส่งออกข้าวในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยส่งออกข้าวได้ประมาณ 7.5 ล้านตัน มูลค่าการ ส่งออกข้าวอยู่ที่ 1.31 แสนล้านบาท

### **ส่งออกข้าวไทยเสียความสามารถแข่งขัน**

แต่ในปีต่อมาคือในปี 2563 เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 การส่งออกข้าวของไทยลดลงเหลือ 5.72 ล้าน ตัน มูลค่าการส่งออกลดลงเหลือ 1.13 แสนล้านบาท ต่อมาในปี 2564 มูลค่าการส่งออกข้าวของไทยกลับเพิ่มขึ้นมา เล็กน้อยอยู่ที่ 6 ล้านตันปริมาณเพิ่มขึ้น 6.7% ขณะที่มูลค่าการส่งออกข้าวกลับลดลง 7.1% โดยมีมูลค่าการส่งออก อยู่ที่ 1.07 แสนล้านบาท

ส่วนปี 2565 ไทยสามารถส่งออกข้าวได้ 7.69 ล้านตัน ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบช่วง เดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการส่งออกสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 7.5 ล้านตัน มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 138,451.8 ล้าน เพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนในปี 2566 กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 7.5 ล้าน ตัน ใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเรื่องข้าว กล่าวว่าประเทศไทยเคยเป็นแชมป์ของการส่งออกข้าวในปี 2552 ไทยครองส่วนแบ่งในการส่งออกข้าวถึง 29.21% และค่อยๆลดลงเรื่อยๆ โดยในปี 2558 ส่วนแบ่งทางการตลาดในการส่งออกข้าวของไทยในตลาดโลกลดลงเหลือ 22.9% ในปี 2563 ลดลงเหลือ 12.33% และในปี 2564 ลดลงเหลือ 11.69% เท่านั้น

### **อินเดียครองแชมป์ตลาดข้าวโลก**

มาร์เก็ตแชร์ในตลาดข้าวของไทยที่ลดลงสวนทางกับเวียดนาม ที่ปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอินเดียที่มีมาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นมากโดยในปี 2564 ข้าวอินเดียครองตลาดโลกถึง 46.95% เพิ่มจากในปี 2558 ที่มีส่วนแบ่งอยู่เพียง 7.23% เท่านั้น การที่อินเดียสามารถชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาจากประเทศอื่นๆได้เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ส่วนสำคัญคือเรื่องของราคาการส่งออกที่อินเดียส่งออกข้าวในราคาประมาณ 5 – 6 พันบาทต่อตันเท่านั้น

ซึ่งการส่งออกข้าวออกในราคาถูกกว่าประเทศอื่นๆก็เนื่องจากมีต้นทุนทางการผลิตที่ต่ำอยู่ที่เฉลี่ยไร่ละ 4 – 5 พันบาท เกษตรกรยังคงปลูกข้าวแบบดั้งเดิมใช้แรงงานที่มีอยู่ในประเทศมาก ขณะที่รัฐบาลให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเรื่องของปุ๋ยอย่างเพียงพอ ขณะที่คอยเติมความรู้จากงานวิจัยให้กับเกษตรกรลงไปใช้ในนาข้าวจนทำให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีปริมาณข้าวที่จะส่งออกได้มากสามารถที่จะทำราคาแข่งขันได้

### **ต้นทุนผลิตข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่ง**

ขณะที่ประเทศไทยราคาส่งออกข้าวของไทยต้องกำหนดไว้ที่ราคาสูงอยู่ที่ประมาณ 420 – 500 ดอลลาร์ต่อตัน เนื่องจากต้นทุนการผลิตข้าวของไทยสูงอยู่ที่เฉลี่ย 7,456 บาทต่อไร่ ส่วนเวียดนามต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ 5,600 บาทต่อไร่ ซึ่งหมายความว่าโดยต้นทุนการปลูกข้าวที่สูงและผลผลิตข้าวที่ต่ำนั้นทำให้ไทยไม่สามารถสู้คู่แข่งในการส่งออกข้าวได้

### **ไทยอุดหนุนการปลูกข้าวปีละกว่า 1 แสนล้านบาท**

นายสมพร กล่าวต่อว่าปัจจุบันไทยใช้งบประมาณในการอุดหนุนชาวนาผ่านมาตรการประกันรายได้ และมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือต้นทุนการผลิตอยู่ประมาณ 1- 1.5 แสนล้านบาทต่อปี โดยมาตรการนี้แม้จะเป็นการช่วยเหลือชาวนา แต่สิ่งที่ส่งผลในระยะยาวคือคุณภาพ และผลผลิตข้าวต่อไร่ของเราลดลง การแข่งขันของข้าวในตลาดโลกทำได้ลำบาก เพราะต้นทุนที่สูงมาก เพราะมาตรการนี้เป็นเสมือน “เบาะรอง” ให้กับชาวนาไม่ต้องพัฒนาการปลูกข้าว หรือพันธุ์ข้าวที่จะมีผลผลิตมากขึ้น หมายความว่ายิ่งอุดหนุนผลผลิต และคุณภาพข้าวของไทยลดลง โอกาสจะทวงแชมป์ส่งออกข้าวยิ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆ

ที่น่าสนใจคือปริมาณการเพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือนชาวนาที่มากขึ้นจาก 3 ล้าน เป็น 4 ล้านครัวเรือนในช่วงเวลาเพียง 3 ปีที่มีนโยบายประกันรายได้ สะท้อนให้เห็นว่ามีการแบ่งที่ดิน และแตกครัวเรือนเพิ่มเพื่อรับมาตรการสนับสนุนที่โดยรวมแล้วรวมๆ ปีละ 4 – 5 หมื่นบาทต่อครัวเรือน

ในมุมมองของดร.ทง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อถูกถามถึงนโยบายภาคเกษตรที่ควรเป็นในการเลือกตั้งที่จะถึงครั้งนี้ในส่วนเกี่ยวกับนโยบายข้าว ดร.ทงบอกว่าประเทศไทยต้องตั้งหลักคิดก่อนว่าเราต้องการที่จะรักษาแชมป์การส่งออกข้าวไว้หรือไม่ แล้วต้องการรักษาแชมป์การส่งออกข้าวไว้เพื่ออะไร

### **หัวใจสำคัญเกษตรกรคือต้นทุนการผลิต**

ดร.ทงบอกด้วยว่าหัวใจสำคัญของการทำเกษตรทุกอย่างคือเรื่องของ “ต้นทุนในการผลิต” ถามว่าในวันนี้ต้นทุนในการปลูกข้าวของไทย นั้นสู้กับประเทศคู่แข่งในการส่งออกข้าว อย่างอินเดีย และเวียดนามได้หรือไม่ ถ้าสู้ไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายในการรักษาแชมป์ในการส่งออกก็ต้องใช้เงินในการอุดหนุนเกษตรกรเพิ่มเพื่อให้มีผลผลิตข้าวในการส่งออกเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่เราอุดหนุนเรื่องของต้นทุนการผลิตผ่านมาตรการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวอยู่แล้วปีละหลายหมื่นล้านบาท

ในปัจจุบันเป้าหมายในการปลูกข้าวของประเทศไทยจึงควรที่จะเน้นไปที่ความพอเพียงของการบริโภคภายในประเทศ และหาทางเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนของการปลูกข้าวลง มากกว่าที่จะผลักดันให้ประเทศไทยสามารถทวงแชมป์ในการส่งออกข้าวคืนมา เพราะหากยังไม่สามารถปลูกข้าวโดยรักษาคุณภาพการเพาะปลูก ลด



สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวอยู่ในระดับทรงตัว โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 455-460 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน เท่ากับ 455-460 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และคาดว่าภาวะราคาข้าวในช่วงนี้จะค่อนข้างทรงตัว ท่ามกลางภาวะที่หลายประเทศต่างเร่งจัดหาข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ ซึ่งรวมถึงประเทศจีน และอินโดนีเซีย

วงการค้าคาดว่าในปีนี้อเวียดนามจะส่งออกได้ประมาณ 6 ล้านตัน เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณไม่มากพอที่จะส่งออกได้ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา (ปี 2565 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 7,105,734 ตัน มูลค่าประมาณ 3,454.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 13.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับปี 2564)

กรมศุลกากรเวียดนาม (the Customs Department) รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2566 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 359,310 ตัน มูลค่าประมาณ 186.599 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 519.3 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 29.0% และ 24.1% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนมกราคม 2565 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 505,741 ตัน มูลค่าประมาณ 246.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 486.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน) และถ้าเทียบกับเดือนธันวาคม 2565 ปริมาณลดลง 17.3% มูลค่าลดลง 15.3% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.5% (เดือนธันวาคม 2565 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 434,611 ตัน มูลค่าประมาณ 220.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ย 506.8 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน)

ตลาดสำคัญที่เวียดนามส่งออกในเดือนมกราคม 2566 ได้แก่

1. ประเทศฟิลิปปินส์ 129,323 ตัน มูลค่า 64.552 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณลดลง 44.75% มูลค่าลดลง 41.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 35.99% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 34.59% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ

2. ประเทศอินโดนีเซีย 85,925 ตัน มูลค่าประมาณ 40.932 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 23.91% และ 21.94% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

3. ประเทศจีน 47,424 ตัน มูลค่าประมาณ 28.386 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 28.15% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 49.49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13.2% และ 15.21% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ

4. ประเทศไต้หวัน 30,891 ตัน มูลค่าประมาณ 13.878 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 48.23% มูลค่าลดลง 40.65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8.6% และ 7.44% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

5. ประเทศมาเลเซีย 10,840 ตัน มูลค่าประมาณ 5.665 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 68.96% และมูลค่าลดลง 64.74% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 3.02% และ 3.04% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

6. ประเทศสิงคโปร์ 6,882 ตัน มูลค่าประมาณ 3.791 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 3.47% และมูลค่าลดลง 2.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.92% และ 2.03% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

7. ออสเตรเลีย 3,978 ตัน มูลค่า 2.396 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 21.77% และมูลค่าลดลง 18.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.11% และ 1.28% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

8.ประเทศโมซัมบิก 3,224 ตัน มูลค่า 1.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 83.7% มูลค่าเพิ่มขึ้น 40.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.9% และ 0.93% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

9.ประเทศสหรัฐอเมริกา 2,540 ตัน มูลค่าประมาณ 1.577 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 60.95% มูลค่าลดลง 61.89% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.71% และ 0.85% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

10.ประเทศออสเตรเลีย 1,957 ตัน มูลค่าประมาณ 1.407 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณลดลง 35.96% มูลค่าลดลง 32.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.54% และ 0.75% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

11.ประเทศกานา 1,705 ตัน มูลค่าประมาณ 0.916 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 87.34% และมูลค่าลดลง 86.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.47% และ 0.49% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

12.ประเทศสหรัฐฯ 1,679 ตัน มูลค่าประมาณ 1.253 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 29.31% และมูลค่าลดลง 32.44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.47% และ 0.67% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

13.ประเทศไต้หวัน 1,499 ตัน มูลค่า 0.799 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 42.63% มูลค่าเพิ่มขึ้น 54.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.42% และ 0.43% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

14.ประเทศซาอุดีอาระเบีย 1,330 ตัน มูลค่าประมาณ 0.801 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 67.42% และมูลค่าลดลง 70.52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.37% และ 0.43% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

15.ประเทศเบลเยียม 1,000 ตัน มูลค่า 0.500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 100.08 % มูลค่าเพิ่มขึ้น 93.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.28% และ 0.27% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

ในปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม 2565) เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 7,105,734 ตัน มูลค่าประมาณ 3,454.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 486.2 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 13.9% มูลค่าเพิ่มขึ้น 5.1% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ในปี 2564 เวียดนามส่งออกข้าวได้ 6,237,311 ตัน มูลค่าประมาณ 3,285.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 526.8 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ตลาดสำคัญในปี 2565 ได้แก่ 1.ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนามส่งออกจำนวน 3,213,708 ตัน มูลค่า 1,491.124 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 30.65% มูลค่าเพิ่มขึ้น 18.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45.23% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 43.16% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด ตามลำดับ 2.ประเทศจีน 850,949 ตัน มูลค่าประมาณ 432.317 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 19.63% และมูลค่าลดลง 17.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11.98% และ 12.51% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ 3.ประเทศไต้หวัน 656,361 ตัน มูลค่าประมาณ 294.601 ล้านดอลลาร์

เหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 53.26% มูลค่าเพิ่มขึ้น 34.92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.24% และ 8.53% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) 4.ประเทศกาน่า 441,838 ตัน มูลค่าประมาณ 230.063 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 34.89% และมูลค่าลดลง 41.55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.22% และ 6.66% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) 5. ประเทศมาเลเซีย 438,401 ตัน มูลค่าประมาณ 198.968 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 53.12% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 40.26% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 6.17% และ 5.76% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ที่มา Oryza.com

## กัมพูชา

สำนักข่าว Khmer Times รายงานว่า กัมพูชาวางแผนจะขยายตลาดส่งออกข้าวในระหว่างงานแสดงสินค้าทางธุรกิจในปีที่จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่อิมเมอเรตส์ (Gulfood: World's Largest Food Exhibition) ไทย (THAIFEX) และเยอรมนี (BIOFACH) ซึ่งสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Cambodia Rice Federation (CRF)) จะทำการส่งเสริมตราสินค้าข้าวที่จดทะเบียนแล้ว เช่น Jasmine Rice และ Damnoeb Sbai Mongkul (new variety of glutinous rice)

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) ได้เสนอแผนงานฉบับที่ 4 ต่อกระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) โดยได้มีการนำเสนอแผนงานต่อ นาย Pan Sorasak รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนาย Chan Sokheang ประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา ได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มการผลิตข้าวและเพิ่มเป้าหมายการส่งออกข้าวจากที่ตั้งไว้ที่ 750,000 ตันในปี 2566 เป็น 1 ล้านตัน ในปี 2568 โดยสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (CRF) จะเตรียมยุทธศาสตร์สำหรับปี 2566-2570 และยังคงร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ผ่านบริษัท Green Trade เพื่อเจาะตลาดข้าวใหม่ๆ

สำหรับในปีนี้ สหพันธ์ข้าวกัมพูชาจะร่วมมือกับกระทรวงฯ เพื่อเพิ่มการส่งออกข้าวให้ได้มากถึง 400,000 ตันไปยังตลาดจีน และขยายตลาดส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา แคนาดา ตะวันออกกลาง สิงคโปร์ ฮองกง และอินโดนีเซียต่อไป นอกจากนี้จะส่งเสริมตราสินค้าข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (the registered rice brands) เช่น ข้าวหอมที่ได้รับอนุญาตเครื่องหมายการค้า Sen Kra'op – SKO) และข้าวเหนียวพรีเมียม Damnoeb Sbai Mongkul (DSMK)

กัมพูชายังพยายามขยายตลาดส่งออกข้าวในระหว่างงานแสดงสินค้าทางธุรกิจที่จะจัดขึ้นในปีนี้ เช่น ในสหรัฐอเมริกาที่อิมเมอเรตส์ (UAE) ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม และเยอรมนีในเดือนตุลาคม นอกจากนี้ ยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะหาตลาดส่งออกข้าวใหม่ๆ ในประเทศต่างๆ เช่น ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย

ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ กำลังส่งเสริมการรวมสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวไว้ในข้อตกลงการค้าเสรีกัมพูชา-จีน (the Cambodia-China Free Trade Agreement) ข้อตกลงการค้าเสรีกัมพูชา-เกาหลี (the Cambodia-Korea Free Trade Agreement) และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (the Regional Comprehensive Economic Partnership; RCEP)

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอแนวทาง 9 ข้อให้แก่ผู้บริหารของสหพันธ์ข้าวกัมพูชาเพื่อเสริมแผนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ดังนี้ 1) รักษาความเป็นผู้นำตลาดที่มีประสิทธิภาพ 2) รักษาความสามารถในการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกข้าวอื่นๆ ด้วยการเสริมสร้างความสามัคคีภายในสหพันธ์ฯ 3)

สานต่อความร่วมมืออย่างแข็งขันกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดส่งออกเพิ่มเติม รวมทั้งการดำเนินการตามที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจที่มีอยู่กับจีนและบังคลาเทศ 4) รักษาความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับบริษัท the Green Trade ของกระทรวงฯ ในการเจรจาส่งออกข้าว 5) ติดตามและป้องกันภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาข้าวและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าวในตลาด 6) ร่วมมือกับกรมบริการสนับสนุนการค้า (the General Department of Trade Support Services) โดยเฉพาะในส่วนของใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อแก้ปัญหาและแบ่งปันข้อมูลการส่งออกข้าว 7) ร่วมมือกับกรมกิจการนิทรรศการ (the Exhibition Affairs Department) ในการทำโฆษณาและจัดแสดงสินค้าข้าวของกัมพูชา โดยเฉพาะข้าวหอม Sen Kra'op (SKO) และข้าวเหนียวพรีเมียม Damnoeb Sbai Mongkul (DSMK) 8) ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน (the General Department of Domestic Trade) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำสัญญาซื้อขายกับเกษตรกรในท้องถิ่น และ 9) ร่วมมือกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) ในการผลักดันนโยบายส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การช่วยเหลือชาวนา การลงนามสัญญาซื้อขายเพื่อให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ

ที่มา Oryza.com

## จีน

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง รายงานว่า สำนักงานศุลกากรจีน (General Administration of Customs China; GACC) ได้รายงานปริมาณการนำเข้าข้าวของจีนในเดือนธันวาคม 2565 มีจำนวน 413,231 ตัน มูลค่าประมาณ 216.324 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 92,014 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 28.64% (ปริมาณนำเข้าข้าวในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีจำนวน 321,217 ตัน) โดยนำเข้าจากประเทศไทยมากที่สุดมีจำนวน 136,243 ตัน ตามด้วย ประเทศเมียนมา 116,601 ตัน และเวียดนาม 42,126 ตัน

ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2565 จีนนำเข้าข้าวสาร (พิกัดสินค้า 1006) จากไทยจำนวน 136,243 ตัน มูลค่าประมาณ 84.871 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 29% และ 38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีการนำเข้าจำนวน 105,715 ตัน มูลค่าประมาณ 61.356 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2565 (ที่มีการนำเข้าจำนวน 83,139 ตัน) ปริมาณเพิ่มขึ้น 64%

ในปี 2565 (มกราคม-ธันวาคม 2565) จีนนำเข้าข้าวสาร (พิกัดสินค้า 1006) จากไทยจำนวน 767,538 ตัน มูลค่าประมาณ 420.002 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 28% และ 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 (ที่มีการนำเข้าจำนวน 600,015 ตัน มูลค่าประมาณ 340.217 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

ข้อมูลจาก GACC ชี้ว่า ในปี 2565 จีนนำเข้าธัญพืชและอาหารปริมาณรวมประมาณ 147 ล้านตัน ลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยในจำนวนดังกล่าว จีนนำเข้าถั่วเหลืองประมาณ 91 ล้านตัน ซึ่งปริมาณนำเข้าลดลง 5.6% แต่ราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยในปี 2565 การนำเข้าถั่วเหลืองคิดเป็น 62% ของปริมาณการนำเข้าธัญพืชและอาหารทั้งหมดของจีน และสำหรับปี 2566 จีนอาจจะมีการกระจายแหล่งนำเข้าธัญพืชและอาหารมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มการนำเข้าข้าวโพดจากบราซิล

ขณะที่ผลผลิตธัญพืชของจีนในปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 686.530 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.68 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งนับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันที่จีนมีผลผลิตธัญพืชสูงกว่าระดับ 650 ล้านตัน โดยพื้นที่เพาะปลูกธัญพืชในจีนมีมากกว่า 739.56 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับปี 2564 ขณะที่ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองของจีนอยู่ที่ประมาณ



20.28 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.89 ล้านตัน ซึ่งนับเป็นปีแรกที่จีนมีผลผลิตข้าวเหลืองสูงกว่าระดับ 20 ล้านตัน โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวเหลืองในจีนมีมากกว่า 64.125 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 11.375 ล้านไร่  
ที่มา สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Forests, and Fisheries; MAFF) ประกาศการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Ordinary import (MA) ครั้งที่ 13 ปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 2565-มีนาคม 2566) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 41,200 ตัน ประกอบด้วย

1.ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice – medium grain) จากประเทศสหรัฐฯ จำนวน 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2566

2.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศไทย จำนวน 7,200 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 10 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2566

3.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 25 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2566

4.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 25 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2566

5.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2566

รายละเอียดที่ [https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n\\_announce/attach/pdf/index-163.pdf](https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-163.pdf)

ในปีงบประมาณ 2022 นี้ (เมษายน 2565-มีนาคม 2566) ญี่ปุ่นจัดการประมูลแบบ Ordinary import ไปแล้ว 12 ครั้ง ซึ่งญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 284,380 ตัน (สัดส่วนประมาณ 53.02% ของข้าวที่ประมูลได้ 536,380 ตัน) ประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดยาว 282,200 ตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาว 2,180 ตัน

สำหรับผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Ordinary import (MA) ครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 2565-มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 59,100 ตันนั้น ปรากฏว่าญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวรวม 59,100 ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice – medium grain) จากสหรัฐฯจำนวน 26,000 ตัน และจากจีนจำนวน 12,000 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 11 ราย (เสนอข้าวจำนวน 139,000 ตัน) 2.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากไทยจำนวนรวม 21,000 ตัน และ 3.ข้าวเหนียวเมล็ดยาว (Glutinous milled rice – long grain) จากไทยจำนวน 100 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 14 ราย (เสนอข้าวจำนวน 98,500 ตัน) โดยราคาประมูลเฉลี่ยที่ไม่รวมภาษี 158,970 เยนต่อตัน (ประมาณ 1,211 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) หรือราคารวมภาษีที่ 171,688 เยนต่อตัน (ประมาณ 1,308 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ยังได้ประกาศการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 8 ของปีงบประมาณ 2022/23 (1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566) ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน

87,658 ตัน ประกอบด้วย ข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวกล้องหรือข้าวสาร) จำนวน 84,658 ตัน และข้าวหัก/ปลายข้าวจำนวน 3,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 15 สิงหาคม 2566

รายละเอียดที่ [https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n\\_announce/attach/pdf/index-164.pdf](https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-164.pdf)

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ทั้ง 7 ครั้งก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้รวม 12,142 ตัน โดยซื้อข้าวจากไทยรวม 5,704 ตัน (สัดส่วน 46.98% ของข้าวที่ประมูลได้) ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ดปริมาณรวม 4,028 ตัน และข้าวหัก/ปลายข้าวปริมาณรวม 1,676 ตัน

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 7 ของปีงบประมาณ 2022/23 (1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 30,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวกล้องหรือข้าวสาร) จำนวน 27,000 ตัน และข้าวหักจำนวน 3,000 ตัน ซึ่งผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นประมูลข้าวได้รวม 3,267 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 2,039 ตัน และข้าวหัก/ปลายข้าวจำนวน 1,228 ตัน โดยในส่วนของข้าวเต็มเมล็ดนั้น ประกอบด้วยข้าวจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 376 ตัน ไต้หวัน 600 ตัน และไทย 1,063 ตัน ส่วนข้าวหัก/ปลายข้าว จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 200 ตัน จีน 100 ตัน อาร์เจนตินา 200 ตัน และไทย 728 ตัน

รายละเอียดที่ [https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n\\_sbsrice/attach/pdf/index-88.pdf](https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_sbsrice/attach/pdf/index-88.pdf)

ที่มา Oryza.com

## **อินเดีย**

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัว โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 395-402 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับ 395-402 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า ในขณะที่ผู้ซื้อต่างเร่งซื้อข้าวแม้ว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงต้นปี แต่ราคาข้าวในขณะนี้ของอินเดียยังคงถูกกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) รายงานประมาณการผลผลิตธัญพืชครั้งที่ 2 (Second Advance Estimates of Production of Foodgrains for 2022-23) ของปีการผลิต 2022/23 (กรกฎาคม 2565-มิถุนายน 2566) ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023 โดยในปีการผลิต 2022/23 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต the Kharif season (มิถุนายน-ธันวาคม 2565) จำนวนประมาณ 108.075 ล้านตัน (ข้าวสาร) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 112.0 ล้านตัน (ข้าวสาร) และลดลง 2.63% เมื่อเทียบกับผลผลิตในปี 2021/22 ที่มีประมาณ 111.001 ล้านตัน (ข้าวสาร)

สำหรับฤดูการผลิต the Rabi season (พฤศจิกายน 2565-พฤษภาคม 2566) คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 22.762 ล้านตัน (ข้าวสาร) สูงกว่าเป้าหมายที่ 18.5 ล้านตัน (ข้าวสาร) และเพิ่มขึ้น 23.23% เมื่อเทียบกับผลผลิตในปี 2021/22 ที่มีประมาณ 18.471 ล้านตัน (ข้าวสาร)

ทั้งนี้ ผลผลิตรวมทั้ง 2 ฤดูการผลิตของปีการผลิต 2022/23 คาดว่าจะมีประมาณ 130.837 ล้านตัน (ข้าวสาร) (ถือเป็นผลผลิตข้าวที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ 130.5 ล้านตัน (ข้าวสาร) และมากกว่าผลผลิตในปี 2021/22 ที่มีประมาณ 129.471 ล้านตัน (ข้าวสาร)

รายละเอียดที่ <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2023/feb/doc2023214159601.pdf>

\*อินเดียมีผลผลิตข้าว 2 ฤดู คือ ฤดูการผลิต the Kharif season (มิถุนายน-ธันวาคม) และฤดูการผลิต the Rabi season (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ซึ่งการเริ่มต้นเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิต Kharif จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และจะถึงช่วงสูงสุดในเดือนกรกฎาคมของทุกปี และจะเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ซึ่งในฤดูการผลิต kharif จะมีผลผลิตประมาณ 70% ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ ส่วนอีกประมาณ 30% เป็นผลผลิตจากฤดู Rabi

ในส่วนของผลผลิตข้าวสาลีฤดูการผลิต the Rabi season นั้นคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 112.182 ล้านตัน (ถือเป็นผลผลิตข้าวที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์) สูงกว่าเป้าหมายที่ 112.0 ล้านตัน และเพิ่มขึ้น 4.12% เมื่อเทียบกับผลผลิตในปี 2021/22 ที่มีประมาณ 107.742 ล้านตัน

*อินเดียปลูกข้าวสาลีเพียงปีละหนึ่งครั้ง โดยปลูกในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี*

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างข้อมูลของทางการว่า ในปี 2566 นี้คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวสาลีจะมีปริมาณมากเป็นประวัติการณ์ที่ 112.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.1% จากปี 2565 ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากภาวะราคาข้าวสาลีที่ปรับตัวสูงขึ้นได้กระตุ้นให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ประกอบกับสภาพอากาศยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งการที่ผลผลิตข้าวสาลีสูงขึ้นจะช่วยให้รัฐบาลสามารถเพิ่มสต็อกข้าวสาลีในคลังที่ลดลงก่อนหน้านี้ และคาดว่าจะช่วยทำให้ราคาข้าวสาลีในประเทศปรับลดลง

ทั้งนี้ อินเดียซึ่งเป็นผู้บริโภคข้าวสาลีรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก ได้สั่งห้ามการส่งออกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 หลังจากที่เกิดภาวะอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันในเขตพื้นที่เพาะปลูกข้าวสาลีในช่วงต้นปี ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตข้าวสาลีมีปริมาณลดลง แม้ว่าจะก่อนหน้านี้จะมีคำสั่งห้ามส่งออกข้าวสาลี การส่งออกข้าวสาลีของอินเดียมีแนวโน้มดีขึ้นเพื่อตอบสนองความขาดแคลนข้าวสาลีทั่วโลกซึ่งเกิดจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

ข้อมูลกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) ระบุว่าในปี 2565 ผลผลิตข้าวสาลีของอินเดียลดลงเหลือ 107.74 ล้านตัน จาก 109.59 ล้านตันในปีก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจากรัฐบาลระบุว่า แม้ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นแต่อินเดียกำลังพิจารณาที่จะขยายการห้ามส่งออกข้าวสาลี เนื่องจากรัฐบาลกำลังพยายามจัดหาข้าวสาลีเพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกสำรองในคลังของรัฐบาล และเพื่อทำให้ราคาข้าวสาลีในประเทศอ่อนตัวลง

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

สำนักข่าว DAWN รายงานว่า ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง การส่งออกข้าวของปากีสถานในช่วง 7 เดือน (กรกฎาคม 2022-มกราคม 2023) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (2022/23) (กรกฎาคม 2022-มิถุนายน 2023) มีมูลค่าลดลงถึง 15.82% เนื่องจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ปากีสถานเผชิญกับอุทกภัยครั้งรุนแรงในประวัติศาสตร์ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม 2022-มกราคม 2023 มูลค่าการส่งออกข้าวอยู่ที่ประมาณ 1.08 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 15.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการส่งออกข้าวบาสมัติที่ลดลง เนื่องจากมีอุปสรรคในการส่งออกไปยังประเทศอัฟกานิสถานและอิหร่านภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้า (the barter trade system)

นาย Chela Ram Kewlani ประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวแห่งปากีสถาน (Rice Exporters Association of Pakistan (Reap)) ระบุว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักงานสถิติปากีสถาน (the Pakistan Bureau of Statistics (PBS)) ไม่ได้มีการแสดงข้อมูลการส่งออกข้าวบาสมาทิไปยังอิหร่านและอัฟกานิสถาน

ทั้งนี้ ในส่วนของผลผลิตข้าวขาวเมล็ดยาวที่ไม่ใช่บาสมาทิ (long-grain white rice (non-basmati rice)) ในแคว้น Sindh มีปริมาณลดลงถึง 40% เพราะอุทกภัยครั้งรุนแรง

สำนักงานสถิติปากีสถาน (the Pakistan Bureau of Statistics (PBS)) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือน (กรกฎาคม 2022-มกราคม 2023) ของปีงบประมาณปัจจุบัน (2022/23) มีการส่งออกข้าวบาสมาทิจำนวน 316,055 ตัน ลดลงประมาณ 22.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 410,207 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาทิมียอดส่งออกประมาณ 1.62 ล้านตัน ลดลงประมาณ 25.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.17 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการส่งออกจะลดลงมาก แต่ราคาข้าวบาสมาทิและข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาทิก็เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในตลาดภายในประเทศ เนื่องจากผู้ค้าบางส่วนได้มีการซื้อข้าวเพื่อกักตุนไว้เก็งกำไร

สำนักข่าว Daily Times และ Gwadar Pro รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรจีน (General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)) ว่าในปี 2022 ที่ผ่านมามีปากีสถานส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 455.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีปริมาณมากกว่า 1 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ปากีสถานสามารถส่งออกไปยังจีนมากขนาดนี้

ทั้งนี้ ในปี 2022 (มกราคม-ธันวาคม 2565) ปากีสถานสามารถส่งออกข้าวไปยังจีนได้ประมาณ 1.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 53% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

จากข้อมูลของสำนักงานศุลกากรจีน (GACC) การนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Semi or wholly milled rice) (พิกัดสินค้า 10063020) มีมูลค่าประมาณ 211.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) (พิกัดสินค้า 10064020 และ 10064080) มีมูลค่าประมาณ 162.78 และ 80.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ

นาย Ghulam Qadir ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ประจำสถานทูตปากีสถาน ณ กรุงปักกิ่ง (Commercial Counsellor at Pakistan's Embassy Beijing, China) ระบุว่า รัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนปากีสถานในการจัดตั้งสถานที่แสดงสินค้าทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทำให้ข้าวปากีสถานสามารถเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในจีนได้ และคาดว่าจะยอดขายข้าวจะเติบโตต่อไป ในขณะที่ทางการปากีสถานกำลังทำงานร่วมกับสำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) เพื่อให้ผู้ประกอบการข้าวของปากีสถานที่สามารถส่งออกข้าวไปจีนมีจำนวนมากขึ้นโดยจะให้มีการลงทะเบียนได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การส่งออกข้าวของปากีสถานไปยังจีนได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ข้าวปากีสถานกำลังได้รับความนิยมในตลาดจีน เนื่องจากมีรสชาติและคุณภาพดี ขณะที่ในปีที่แล้วจำนวนผู้ประกอบการข้าวทั้งหมดของปากีสถานที่จดทะเบียนกับ GACC ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมี 62 ราย  
ที่มา *Oryza.com*

## **สหภาพยุโรป**

เว็บไซต์ [www.enterisi.it](http://www.enterisi.it) รายงานว่า สหภาพยุโรปจะเพิ่มการควบคุมข้าวจากประเทศปากีสถานมากขึ้น โดยการควบคุมอย่างเป็นทางการที่ดำเนินการโดยประเทศสมาชิกได้แสดงให้เห็นถึงอัตราการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎหมายของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซินและ

โอคราที่ออกซิน (aflatoxin and ochratoxin A) ในข้าวที่นำเข้าจากปากีสถานในอัตราที่สูง จึงเป็นเหตุผลการให้มีการออกมาตรการ Implementing Regulation (EU) 2023/174 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งคณะกรรมการอาหารยุโรปได้กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 โดยพบว่าความถี่ของการควบคุมอะฟลาทอกซินและโอคราทอกซิน เอ สำหรับข้าวที่นำเข้าจากปากีสถานเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 5% เป็น 10%

นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (The European Food Safety Authority; EFSA) ได้เผยแพร่ความเห็นที่ให้มีการเพิ่มปริมาณสารตกค้างสูงสุด (the maximum residual limit; MRL) ของสาร Tricyclazole ในข้าวจากระดับปัจจุบันที่ 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ขีดจำกัดของปริมาณ) เป็น 0.09 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ppm) โดยในขณะนี้กำลังรอให้มีการลงคะแนนเสียงในคณะกรรมการ Scopaff Committee ซึ่งจะมีตัวแทนของประเทศสมาชิกที่สามารถตัดสินใจว่าจะอนุมัติให้มีการเพิ่มค่า MRL หรือไม่

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2565-14 กุมภาพันธ์ 2566 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 597,650 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 530,897 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 130,384 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.14% เมื่อเทียบกับจำนวน 126,418 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 467,267 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.52% เมื่อเทียบกับจำนวน 404,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 215,250 ตัน ลดลงประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 219,411 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 20,547 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-14 กุมภาพันธ์ 2566 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ฝรั่งเศส 97,170 ตัน อิตาลี 96,611 ตัน เนเธอร์แลนด์ 75,151 ตัน สเปน 51,087 ตัน บัลแกเรีย 44,059 ตัน โปแลนด์ 43,312 ตัน เบลเยียม 38,537 ตัน โปรตุเกส 31,325 ตัน เยอรมนี 30,622 ตัน สาธารณรัฐเชค 21,288 ตัน โรมานี 19,301 ตัน สวีเดน 12,721 ตัน สโลวาเกีย 7,405 ตัน ลิทัวเนีย 5,425 ตัน เดนมาร์ก 4,810 ตัน ฮังการี 4,251 ตัน ไอร์แลนด์ 3,467 ตัน ออสเตรีย 3,272 ตัน ไซปรัส 2,612 ตัน ฟินแลนด์ 2,237 ตัน มอลต้า 1,429 ตัน ลัตเวีย 736 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-5 กุมภาพันธ์ 2566 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากจีนจำนวน 39,493 ตัน เพิ่มขึ้น 125.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 31,285 ตัน ลดลง 54.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอินเดียจำนวน 21,527 ตัน เพิ่มขึ้น 123.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากกายอานาจำนวน 21,045 ตัน ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 10,126 ตัน เพิ่มขึ้น 33.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 111,749 ตัน เพิ่มขึ้น 34.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 74,482 ตัน เพิ่มขึ้น 31.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 58,328 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 35,230 ตัน

เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 30,194 ตัน ลดลง 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 159,893 ตัน เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 37,129 ตัน เพิ่มขึ้น 355.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 13,074 ตัน เพิ่มขึ้น 1,588.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 11,046 ตัน เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 7,041 ตัน ลดลง 27.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-5 กุมภาพันธ์ 2566 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น บัลแกเรีย 39,529 ตัน เนเธอร์แลนด์ 26,965 ตัน สเปน 25,934 ตัน โปรตุเกส 24,290 ตัน เบลเยียม 16,933 ตัน อิตาลี 16,076 ตัน ฝรั่งเศส 8,401 ตัน โปแลนด์ 2,274 ตัน เยอรมนี 1,479 ตัน เดนมาร์ก 1,103 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 79,273 ตัน เนเธอร์แลนด์ 58,944 ตัน อิตาลี 35,282 ตัน โปแลนด์ 28,262 ตัน เบลเยียม 28,056 ตัน เยอรมนี 19,488 ตัน สาธารณรัฐเชค 19,431 ตัน โรมานี (RO) 16,519 ตัน สเปน 14,718 ตัน สวีเดน 11,193 ตัน สโลวีเนีย (SI) 7,351 ตัน บัลแกเรีย 5,632 ตัน กรีซ (EL) 4,844 ตัน โปรตุเกส 4,762 ตัน ลิทัวเนีย 4,254 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 3,591 ตัน เดนมาร์ก 3,158 ตัน ฮังการี 2,995 ตัน ออสเตรีย 2,010 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 177,702 ตัน เนเธอร์แลนด์ 30,633 ตัน ฝรั่งเศส 11,156 ตัน สเปน 10,221 ตัน โปรตุเกส 6,911 ตัน โปแลนด์ 2,525 ตัน อิตาลี 1,845 ตัน ลิทัวเนีย 1,300 ตัน เยอรมนี 889 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-5 กุมภาพันธ์ 2566 เช่น อิตาลี 53,729 ตัน สเปน 19,608 ตัน เบลเยียม 11,751 ตัน กรีซ (EL) 10,863 ตัน บัลแกเรีย 10,469 ตัน เนเธอร์แลนด์ 7,060 ตัน โปรตุเกส 6,502 ตัน ลิทัวเนีย 4,003 ตัน เยอรมนี 1,167 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,073 ตัน โปแลนด์ 1,074 ตัน โรมานี 1,017 ตัน ฝรั่งเศส 964 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น สเปน 2,593 ตัน อิตาลี 1,327 ตัน เบลเยียม 1,218 ตัน กรีซ (EL) 608 ตัน โปรตุเกส 454 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

## อาร์เจนตินา

สถาบัน Instituto Nacional de Estadisticay Censos รายงานว่า ในเดือนธันวาคม 2022 อาร์เจนตินาส่งออกข้าวจำนวน 40,860 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 48% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,620 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2021 และเพิ่มขึ้นประมาณ 68% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ส่งออกได้ 23,339 ตัน โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนธันวาคม 2022 ประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 37,094 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวนี้ (brown rice, non-parboiled) จำนวน 2,162 ตัน ข้าวหักจำนวน 749 ตัน และข้าวนี้ 856 ตัน

ในช่วงปี 2022 (มกราคม-ธันวาคม 2565) อาร์เจนตินาส่งออกข้าวปริมาณ 422,702 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 413,779 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2021 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาว

จำนวน 226,861 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวหนึ่ง (brown rice, non-parboiled) จำนวน 156,649 ตัน ข้าวหนึ่ง (parboiled) จำนวน 6,486 ตัน ข้าวหักจำนวน 24,546 ตัน และข้าวเปลือก 8,160 ตัน

ในปี 2021 (มกราคม-ธันวาคม 2564) อาร์เจนตินาส่งออกข้าวได้ 413,779 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 342,154 ตัน ในปี 2020 ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 277,044 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวหนึ่ง (brown rice, non-parboiled) จำนวน 111,616 ตัน ข้าวกล้องที่เป็นข้าวหนึ่ง (brown rice, parboiled) จำนวน 359 ตัน และข้าวหักจำนวน 24,760 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

## **อุรุกวัย**

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration)) รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2023 อุรุกวัยส่งออกข้าวปริมาณ 104,410 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 227.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,902 ตัน ที่ส่งออกในเดือนมกราคม 2022 และเพิ่มขึ้นประมาณ 34% เมื่อเทียบกับจำนวน 77,875 ตัน ที่ส่งออกในเดือนธันวาคม 2022 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนมกราคม 2023 ประกอบด้วยข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi/fully milled rice) จำนวน 35,059 ตัน ข้าวกล้อง (husked brown rice) จำนวน 26,818 ตัน ข้าวเปลือก 22,908 ตัน และข้าวหัก (broken rice) จำนวน 19,624 ตัน

โดยในเดือนมกราคม 2023 อุรุกวัยส่งออกข้าวไปยังประเทศเม็กซิโก 30,093 ตัน บราซิล 20,168 ตัน เวเนซุเอล่า 10,060 ตัน คอสตาริกา 9,768 ตัน คิวบา 8,591 ตัน เปรู 4,763 ตัน สหราชอาณาจักร 3,266 ตัน เบลเยียม 2,962 ตัน ตุรกี 1,992 ตัน เนเธอร์แลนด์ 1,685 ตัน เซียร์รัลลีโอน 1,133 ตัน อิรัก 768 ตัน และประเทศอื่นๆ 9,161 ตัน

ในปี 2022 (มกราคม-ธันวาคม 2022) อุรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 1.101 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 44.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 763,020 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2021

ทั้งนี้ ในปี 2021 (มกราคม-ธันวาคม 2021) อุรุกวัยส่งออกข้าวจำนวน 763,423 ตัน ลดลงประมาณ 24% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 1.005 ล้านตัน ในปี 2020 ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi/fully milled rice) จำนวน 401,014 ตัน ข้าวกล้อง (husked brown rice) จำนวน 156,851 ตัน ข้าวหัก (broken rice) จำนวน 79,984 ตัน และข้าวเปลือก (husked rice (paddy)) จำนวน 125,573 ตัน

โดยในปี 2021 (มกราคม-ธันวาคม 2021) อุรุกวัยส่งออกข้าวไปยังประเทศอิรักจำนวน 128,065 ตัน บราซิล 103,363 ตัน, เปรู 103,314 ตัน, เวเนซุเอล่า 82,227 ตัน, เม็กซิโก 76,791 ตัน, เบลเยียม 51,771 ตัน, ตุรกี 36,045 ตัน, เนเธอร์แลนด์ 33,124 ตัน, สหราชอาณาจักร 29,137 ตัน, เซเนกัล 17,150 ตัน, เซียร์รัลลีโอน 16,850 ตัน, ซิลี 15,568 ตัน, และประเทศอื่นๆ 70,019 ตัน

ที่มา *Oryza.com*